



บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขัง
ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

เรือนจำกลางกำแพงเพชร กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

กับ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเรือนจำกลางกำแพงเพชรโดย นางสาวไศรยา ฤทธิธรรมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กับ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดย นายแพทย์อิทธิพันธ์ ธาณิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดย แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งสี่ฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้รับการดูแลช่วยเหลือ บำบัดรักษาโดยเร็ว ป้องกันหรือบรรเทาให้มีความผิดปกติทางจิต ทั่วความรุนแรงตลอดจนให้มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น

ในการนี้ทั้งสี่ฝ่ายจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบ
ข้อตกลงดังกล่าว ต่อไปนี้

๑. ทั้งสี่ฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
๒. ทั้งสี่ฝ่ายดำเนินการและจำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เพื่อให้ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
๓. ทั้งสี่ฝ่ายประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการติดตามดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชให้ได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง หลังปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่ชุมชน

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจทั้งสี่ฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
เป็นต้นไป และทำบันทึกขึ้นจำนวน ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้มีอำนาจทั้งสี่ฝ่าย
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
จึงร่วมลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงชื่อ

(นางสาวศรียา ฤทธิอร่าม)

ผู้อำนวยการเรือนจำกลางกำแพงเพชร
เรือนจำกลางกำแพงเพชร

ลงชื่อ

(นายแพทย์อิทธิพันธ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ลงชื่อ

(นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลงชื่อ

(แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โรงพยาบาลกำแพงเพชร